

# CHÀO MỪNG HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "CHUYỂN ĐỔI SỐ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN" Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## Báo chí Thái Bình bắt nhịp chuyển đổi số

Tận dụng nền tảng công nghệ mới, lấy độc giả làm trung tâm cho quá trình đa dạng hóa nội dung, phương thức thể hiện của tác phẩm báo chí, đồng thời xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng giai đoạn phát triển là hướng đi mà các cơ quan báo chí Thái Bình đang thực hiện.

### Lấy độc giả làm trung tâm

Từ sự phát triển như vũ bão của công nghệ số, thói quen tiếp nhận thông tin của độc giả ngày càng thay đổi, chuyển dần từ bị động sang chủ động. Thay vì đợi đến một khung giờ cố định trong ngày để tìm đọc ấn phẩm báo in, xem chương trình truyền hình, nghe chương trình phát thanh, người đọc, người xem, người nghe dần hình thành thói quen mới là tra cứu thông tin cần thiết thông qua các trang báo điện tử chính thống của cơ quan báo chí, tiếp nhận thông tin qua các mạng xã hội như facebook, zalo, youtube...



Phóng viên Báo Thái Bình tập huấn cách làm báo chí hiện đại.

Trong bối cảnh đó, báo chí Thái Bình đã quan tâm phát triển đa nền tảng, đa phương tiện nhằm mang đến cho độc giả thông tin nhanh, chuẩn xác, đầy đủ và hấp dẫn nhất.

Với vị trí, vai trò là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, Báo Thái Bình đã nhanh chóng nắm bắt xu thế chuyển đổi số và cách tiếp cận thông tin đa phương tiện; đầu tư trính bày nội dung hiện đại, khai thác trên nhiều nền tảng để phục vụ đa dạng đối tượng bạn đọc. Nếu như trước đây lượng tin, bài đăng trên Báo Thái Bình điện tử chủ yếu lấy lại từ báo in, từ nguồn khai thác khác thì hiện nay tin, bài đã được phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên chủ động sản xuất riêng cho báo điện tử, bảo đảm đúng thể loại và tiêu chí, tạo sự hấp dẫn, thu hút bạn đọc. Một trong

những thể loại báo chí theo xu hướng mới hấp dẫn bạn đọc hiện nay trên Báo Thái Bình điện tử là longform (tích hợp bài viết, ảnh, video, biểu đồ... được thiết kế ấn tượng trong cùng một tác phẩm báo chí). Để triển khai thực hiện những tác phẩm longform đạt yêu cầu để ra, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã được tham gia các khóa tập huấn do Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Nhờ đó, từ cuối năm 2022, đều đặn hàng tháng những tác phẩm longform được triển khai, phần ảnh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mang đến cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về mảnh đất, con người Thái Bình đang trên đà đổi mới, phát

triển. Trong thời đại công nghệ số, nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng những tác phẩm chuyên sâu theo xu hướng mới như longform, được đầu tư về cả nội dung và cách truyền tải thông tin với tính thẩm mỹ vượt trội so với các bài viết thông thường luôn tạo nên sự gắn kết nhiều hơn giữa độc giả và báo chí.

Bên cạnh đó, tận dụng hiệu quả trang fanpage cũng công nghệ hiện đại, Báo Thái Bình điện tử đã tổ chức truyền hình trực tiếp nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thu hút đông đảo lượt xem trên các kênh thông tin, góp phần vào thành công của các sự kiện... Chuyển đổi số mạnh mẽ từ một cơ quan báo in, hiện nay định kỳ

hàng tháng, nhiều chương trình tọa đàm với những bình luận sâu sắc của các vị khách mời có chuyên môn trước các vấn đề của cuộc sống mà công chúng quan tâm đã được thực hiện, từ đó cung cấp thông tin đa chiều, toàn diện nhất. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song song với các tin, bài đăng tải trên báo in, báo điện tử, để đáp ứng thị hiếu, thói quen xem video clip trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, Báo Thái Bình phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Bản tin Covid-19 sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Bản tin có thời lượng 5 - 7 phút, tần suất 7 số/tuần phát sóng trên Báo Thái Bình điện tử, trang fanpage của Báo Thái Bình

đã cung cấp thông tin quan trọng, thiết yếu về dịch bệnh tới công chúng, góp phần giúp độc giả tiếp cận thông tin chính thống ngay trên mạng xã hội. Ngoài ra, Báo Thái Bình điện tử đã ứng dụng công nghệ trường quay ảo (iSet3D) - công nghệ trường quay ảo hiện đại nhất hiện nay, làm thay đổi được các góc quay 3D, linh hoạt trong thay đổi cảnh trường quay, giảm được nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất chương trình.

### Chuyển đổi số đồng bộ

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, yêu cầu khách quan để nâng cao chất lượng hoạt động, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động biên tập, kỹ thuật và quản trị hành chính, xây dựng tòa soạn hội tụ năng cao chất lượng, năng lực sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình trên các hạ tầng kỹ thuật cách chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống, tạo điều kiện cho khán thính giả tiếp cận nhanh nhất các thông tin.

Tại Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, hiện nay ở cả khối biên tập và kỹ thuật đều đã ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu của thực tiễn công việc. Ở khối biên tập, các khâu ghi hình, ghi âm, trao đổi thông tin đều đã được số hóa. Ở khối kỹ thuật, hoạt động chuyển đổi số diễn ra ở hệ thống phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình và chuyển tải chương trình lên trang thông tin điện tử, mạng xã hội; khâu trung gian trong sản xuất chương trình và chuyển chương trình sang phát sóng. Nhờ đó, để theo dõi các chương trình truyền hình của Đài hiện nay không chỉ thông qua tivi truyền thống, khán giả còn có thể tra cứu trên trang thông tin điện tử và trang fanpage của Đài. Song song với việc phát trực tiếp các chương trình

truyền hình trên trang thông tin điện tử, trang fanpage của Đài đều đặn đăng tải những bản tin thời sự, dự báo thời tiết nóng vụ, an toàn giao thông, đặc biệt là những phóng sự để giải pháp nâng cao chất lượng của công chúng.

Phát huy thế mạnh của phát thanh hiện đại là kế thừa, phát triển phát thanh truyền thống thông qua sự thay đổi trong phương thức sản xuất chương trình dựa trên nền tảng của công nghệ, kỹ thuật mới, các chương trình phát thanh do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình sản xuất ngày càng trở nên hấp dẫn nhờ hình thức tương tác hai chiều, cách dẫn chương trình gần gũi, được xây dựng ngắn gọn, xen kẽ thông tin và âm nhạc, phù hợp với tâm lý người nghe. Tiêu biểu như "1h với radio Thái Bình" được phát sóng trên sóng phát thanh và phát trực tiếp trên trang fanpage của Đài ở khung giờ 8h - 9h hàng ngày, thỉnh giả ở khắp mọi nơi vẫn được cập nhật thông tin và được trực tiếp trò chuyện với các khách mời ở mọi lĩnh vực thông qua việc tương tác với chương trình bằng cách gọi điện đến số điện thoại của chương trình hoặc bình luận trực tiếp trên trang fanpage. Bạn nghe đài thêm yêu mến chương trình, gắn bó với phát thanh khi được tham gia tương tác

và được nghe tư vấn hữu ích về lĩnh vực mình quan tâm. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phát thanh - truyền hình trên nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình", qua đó ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa phương thức sản xuất các chương trình nội dung số.

### Xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp

Ngày 6/4/2023, chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 8/5/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch hành động triển khai chiến lược. Ngày 24/11/2023, UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch triển khai chiến lược trên địa bàn tỉnh. Các văn bản đã tạo hành lang pháp lý quan trọng hỗ trợ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng cơ quan theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền theo hướng đa phương tiện, hội tụ nhiều loại hình báo chí trong một cơ quan truyền thông và hội tụ nhiều hình thức thể hiện trong một tác phẩm báo chí.

Chuyển đổi số là vấn đề mới không chỉ ở Việt Nam mà cả với báo chí thế giới. Với báo chí Thái Bình, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, sự ủng hộ của công chúng báo chí sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, không ngừng học hỏi, trao đổi kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng thích ứng để trở thành nhà báo thời đại 4.0.

TU ANH

## Học Bác để tốt hơn mỗi ngày



Huyện đoàn Vũ Thư và các cơ sở đoàn trực thuộc khám bệnh, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Học và làm theo Bác, thời gian qua, tuổi trẻ Vũ Thư không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

259 "địa chỉ xanh tình nguyện", tương ứng với 259 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tuổi trẻ Vũ Thư hỗ trợ gạo, nước, gia vị hoặc tiền điện, tiền nước hàng tháng hoặc để dùng học tập... Đây cũng là phong trào mang thương hiệu riêng của các cấp bộ đoàn ở Vũ Thư trong học và làm theo Bác. Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Triển khai từ đầu năm 2019, mô hình địa chỉ xanh tình nguyện được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện thực hiện với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ về vật chất

hoàn cảnh khó khăn; tặng con giống, thay mới, sửa chữa bóng điện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, già neo đơn. Cùng với đó, hàng năm Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức chương trình thiện nguyện "Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện". Từ năm 2015 - 2023, Huyện đoàn đã phát động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, sách vở, công trình thanh niên tại các tỉnh miền núi phía Bắc với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Học Bác đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, thanh niên Vũ Thư sôi nổi thi đua lập thân, lập nghiệp. Toàn huyện có hàng trăm trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Cầu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư

có 20 thành viên có thu nhập từ 300 triệu đồng - 1,5 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm tại chỗ cho 5 - 35 lao động. Anh Quán Quốc Quán, thành viên Cầu lạc bộ cho biết: Tôi phát triển kinh tế từ sản xuất đồ chơi gỗ. Tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng khi vào Cầu lạc bộ anh em giúp nhau định hướng, giới thiệu bạn hàng. Mọi người không chỉ cùng chung chí hướng phát triển kinh tế mà luôn tâm niệm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách mỗi người làm giàu vốn sống, hoàn thiện nhân cách.

Theo chị Phan Thị Ngân Phương, cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, các cấp bộ đoàn trong huyện còn thực hiện 429 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn triển khai hiệu quả chương trình "Rửa xe gây quỹ thiện nguyện", trao hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập. Từ việc học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng thể hệ trẻ Vũ Thư giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, luôn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Huyện đoàn Vũ Thư được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

XUÂN PHƯƠNG

Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) những tháng gần đây tăng tại một số tỉnh, thành phố đã kéo theo số ca nhập viện điều trị tăng. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 tháng trở lại đây số ca mắc SXH nhập viện cũng tăng, trung bình mỗi tháng có gần 200 ca, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng.

Bệnh nhân Lương Thị Đà, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng sốt, mệt, nôn nhiều, tức ngực. Do tuổi cao, có bệnh nền lại kèm theo các triệu chứng của SXH nên sức khỏe của bệnh nhân rất yếu. Qua thăm khám, làm các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc SXH và được chuyển từ Khoa Cấp cứu sang Khoa Truyền nhiễm điều trị. Bệnh nhân Lương Thị Đà chia sẻ: Khi còn trẻ bản thân tôi đã bị mắc SXH nên tôi không nghĩ mình sẽ bị mắc lại nữa. Thế nhưng, giờ đây tuổi cao, có bệnh nền, lại mắc SXH nên rất sợ. Tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, không muốn ăn uống. Các bác sĩ bảo rất may tôi được đưa đến viện kịp thời nếu không có thể xảy ra biến chứng nặng.

Qua thống kê của Khoa Truyền nhiễm, số lượng bệnh nhân mắc SXH nhập viện những tháng gần đây tăng. Nhiều bệnh nhân nhập viện đã ở tình trạng nặng. Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyền, Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Năm nay, có nhiều bệnh nhân nặng. Khi bệnh nhân nhập viện có hiện tượng co đặc máu, tiểu cầu giảm sâu, có xuất huyết các xuất huyết tiêu hóa, niêm mạc. SXH nếu không

## Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết



Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

được phát hiện, điều trị kịp thời có thể dẫn tới những biến chứng nặng như sốc do co đặc máu, chảy máu do số lượng tiểu cầu giảm. Nhiều bệnh nhân sau khi cắt sốt, chủ quan nghĩ rằng bệnh diễn biến nặng, tiểu cầu giảm, có đặc máu mới rõ, rất dễ dẫn đến sốc. Tại Khoa Truyền nhiễm, việc điều trị được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Được sự quan tâm của ngành y tế, số thuốc dự trữ điều trị tương đối đầy đủ, chỉ còn khó khăn về việc không có tiểu cầu để truyền cho người bệnh. Do đó, với những trường hợp nặng, nguy cơ chảy máu cao phải chuyển tuyến bởi các bệnh viện tuyến trên mới có tiểu cầu để truyền cho người bệnh. Hiện nay, với những bệnh nhân mắc SXH nhẹ,

chủ yếu, hữu hiệu nhất vẫn là phòng bệnh bằng cách tránh muỗi đốt, diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, bỏ gom vật liệu phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng - nơi muỗi đẻ trứng, bỏ gây phát triển... Không có muỗi, bọ gậy sẽ không có SXH. Bên cạnh đó, người dân cần tránh tắm lý chủ quan rằng mùa đông lạnh, ít muỗi nên không cần nằm màn khi ngủ bởi muỗi truyền bệnh SXH vẫn lưu hành quanh năm.

Thực tế hiện nay vẫn có tình trạng người dân khi bị sốt, mệt mỏi, không biết mình mắc SXH thường tự điều trị tại nhà, gọi người đến truyền dịch. Song, theo bác sĩ Nguyễn Trung Tuyền, điều này có thể khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Bác sĩ Tuyền cho biết: Trong điều trị SXH, việc truyền dịch phải theo quy định chứ không được tự ý truyền như những bệnh cảm cúm thông thường. Nếu những bác sĩ không dùng chuyên khoa lại truyền dịch thì lúc đó bị thừa dịch, có thể dẫn đến phù dịch hơn. Vì thế, chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân mắc SXH nên đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Cũng như những bệnh nhân khác, bệnh nhân SXH cần được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng hợp lý.

HOANG LANH